

จดหมายข่าว ฝ่ายการพัสดุ ฉบับที่ 1 ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมวิชาการ

เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



สรุปสาระสำคัญ

พิธีเปิดโครงการ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ พร้อมด้วยวิทยากร **คุณณัฐพร สนธิเจริญ** จากกรมบัญชีกลาง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ **ดร.เพชรมณี ดาวเวียง** รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สสว. และ ระบบ THAI SME-GP

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีพื้นฐานความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน

บุคลากรได้เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างกับ SME และพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเพื่อเปิดโอกาสให้ SME สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้ด้วยการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 296 คน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ

ได้แก่ นักวิชาการพัสดุ / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ)

เครือข่ายพัสดุ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ

โดยแบ่งเป็นรูปแบบ **Onsite 156 คน และ Online 140 คน**

ภายในงานมีการจัดแสดงบูธ ผู้สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ซึ่งมีผู้ประกอบการเครื่องมือการแพทย์จำนวน 6 บูธ อาทิ สภาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ, บริษัท มิท-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด, บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด, บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด